

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน บอกความลับกับทุกคนว่าอาบู่เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นที่นี้ที่พระเจ้าเองได้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน
- คำถาม:** หากผู้คนเข้าใจหนึ่งประเด็นใดที่จะนำไปสู่ฝูงชนที่นี่?
- คำตอบ:** สิ่งหลักที่พวกเขาควรเข้าใจคือพ่อกำลังสอนราชาโยคะกับเราอีกครั้งหนึ่งที่ท่านเคยสอนเรามาก่อนหน้านั้น และท่านก็ไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน พ่อมาที่นี่ที่อาบู่ในเวลาและกำลังสร้างความสงบในโลก อนุสรณ์ที่ไม่มีชีวิตของสิ่งนี้คือวัดดิลาลา อดิเทพกำลังนั่งที่นี่ในรูปที่มีชีวิต นี่คือวัดดิลาลาที่มีชีวิต หากพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้อาบู่จะได้รับการยกย่องและจะมีฝูงชนที่นี่ หากชื่อของอาบู่กลับมามีชื่อเสียงโด่งดัง ผู้คนมากมายก็จะมาที่นี่

โอมชานตี ลูกๆ ได้รับการสอนโยคะ ในสถานที่อื่นๆ พวกเขาไม่ได้เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยตนเอง ไม่ใช่พ่อที่สอนพวกเขา พวกเขาสอนสิ่งนั้นกับกันและกัน ที่นั่นพ่อสอนลูกๆ มีความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน ที่นั่นพวกเขาเฝ้าแต่จดจำเพื่อนฝูงญาติมิตร ฯลฯ มากมาย ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถมีการจดจำระลึกถึงได้มากเช่นนั้น เหตุนี้เองพวกเขาไม่ค่อยมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ ที่นี้ลูกต้องกลับมาสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณอย่างรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตามมีผู้คนมากมายที่ไม่รู้สิ่งใดเลย ซึ่งบารากำลังรับใช้เราและกำลังบอกเราว่า: พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ ลูกต้องจดจำพ่อผู้ที่ปรากฏอยู่ในผู้นี้ ผู้ที่ปรากฏตัวอยู่ที่นี้ มีผู้คนมากมายที่ไม่มีแม่แต่ศรัทธาว่าซึ่งบารากำลังสอนเราผ่านร่างของบราห์มา เช่นที่คนอื่นพูดว่า “นั่นจะมีศรัทธาในสิ่งนี้ได้อย่างไร?” ดังนั้นก็เหมือนกันกับที่นี้ด้วย หากมีศรัทธาอย่างเต็มที่พวกเขาจะเฝ้าแต่จดจำพ่อด้วยความรักอย่างมากและเติมตนเองด้วยพลังอย่างมาก และทำงานรับใช้อย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะทั้งโลกต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ มีบางสิ่งขาดหายไปในโยคะและความรู้ของพวกเขาด้วยเช่นกัน พวกเขาเริ่มฟังความรู้ที่แต่ไม่สามารถซึมซับได้ หากพวกเขาซึมซับพวกเขาก็จะสามารถจิตใจให้ผู้อื่นซึมซับได้ด้วยเช่นกัน บาบออธิบายว่าผู้คนเหล่านั้นจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องๆ และพวกเขาต้องการให้มีความสงบในโลก อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่ามีเมื่อใดที่จะมีความสงบในโลกหรือความสงบนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่ว่าจะมีความสงบในรูปแบบใด นั่นก็คือรูปแบบของความสงบที่ต้องการ มีเพียงลูกๆ เท่านั้นที่รู้ว่าความสุขและความสงบในโลกที่กำลังถูกสร้างขึ้นในเวลา นี้เวลานี้พ่อมาแล้ว เพียงแค่นี้ว่าเป็นวัดดิลาลาอย่างไร อดิเทพอยู่ที่นี้ และก็มีฉากของความสงบในโลกอยู่ด้านบนด้วยเช่นกัน เมื่อไรก็ตามที่ผู้คนเชิญลูกให้ไปเข้าร่วมการประชุม ฯลฯ ลูกสามารถถามพวกเขาว่า คุณต้องการความสงบในโลกประเภทใด เคยมีความสงบในโลกในอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ มีอนุสรณ์ที่ลูกต้องแม่นยำของสิ่งนั้นในวัดดิลาลา จะต้องมีความสงบในโลก พวกเขาไม่เข้าใจสิ่งใดเลยแม้แต่จากรูปภาพของลักษมีและนารายณ์ พวกเขามีสติปัญญาที่เป็นหิน ดังนั้นลูกควรจะบอกพวกเขาว่า: เราสามารถบอกคุณได้ว่า ประการแรก ตัวอย่างของความสงบในโลกคือลักษมีและนารายณ์และหากคุณอยากเห็นอาณาจักรของพวกเขา แล้วคุณก็สามารถไปที่วัดดิลาลาและดู จะมีเพียงรูปแบบจำลองของสิ่งนั้นเท่านั้นที่แสดงไว้ ดังนั้นมาที่อาบู่และดูสิ่งนั้น ผู้ที่สร้างอนุสรณ์สถานของวัดนี้ก็ไม่รู้ถึงสิ่งนี้ แต่พวกเขาให้ชื่ออนุสรณ์สถานนี้ว่าวัดดิลาลา พวกเขาได้ทำให้อดิเทพนั่งอยู่ในวัดด้วยเช่นกันและแสดงให้เห็นสวรรค์อยู่เบื้องบน นั่นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตในขณะที่ลูกอยู่ในรูปที่มีชีวิต สิ่งนี้สามารถถูกเรียกว่าวัดดิลาลาที่มีชีวิต อย่างไรก็ตามลูกไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีฝูงชนมากมายแค่ไหน ผู้คนจะสับสนและถามว่านี่คืออะไร ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากที่จะอธิบายแก่พวกเขา มีลูกมากมายเช่นกันที่ไม่เข้าใจ แม้แต่ผู้ที่กำลังนั่งอยู่ที่ประตูของพระเจ้าถัดจากท่านก็ไม่เข้าใจอะไรเลย ผู้คนทุกประเภทไปดูนิทรรศการ มีนิกายและลัทธิมากมาย มีผู้คนของศาสนาไวชณบด้วย พวกเขาไม่เข้าใจแม้กระทั่งความหมายของศาสนาไวชณพ พวกเขาไม่รู้ว่ามีอาณาจักรของศรีฤษณะอยู่ที่ไหน อาณาจักรของศรีฤษณะก็ถูกเรียกว่าสวรรค์ ดินแดนสุขาวดีด้วยเช่นกัน บาบอได้กล่าวไว้ว่า เมื่อใดก็ตามที่ลูกได้รับเชิญให้พูดลูกสามารถไปและอธิบายให้พวกเขาฟัง: เมื่อไรที่มีความสงบในโลก? อาบู่เป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะที่นี้ที่พ่อได้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคนในโลก หากลูกต้องการเห็นตัวอย่างของสิ่งนี้นบนภูเขาอาบู่และแล้วก็จะไปดูสิ่งนั้นในวัดดิลาลา มีตัวอย่างของวิธีการสร้างความสงบในโลก พวกเขาจะมีความสุขมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ แม้กระทั่งชาวเจนก็มีความสุขเมื่อได้ยินสิ่งนี้ ลูกจะพูดว่าประชาบิดาบราห์มา พ่อของเราคืออดิเทพ ลูกอธิบายแก่พวกเขาแต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจ พวกเขาพูดว่า: เราไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่บราห์มาพูด ดังนั้นลูกๆ ควรจะยกย่องอาบู่อย่างสูงมากและอธิบายแก่พวกเขา อา

บุญเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ลูกยังสามารถอธิบายแม้กระทั่งให้กับผู้คนในบอมเบย์ว่า: ภูเขาอาบูเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ใหญ่ที่สุดเพราะพ่อสูงสุดดวงวิญญาณสูงสุดได้มาในอาบูและก่อตั้งสวรรค์ แบบจำลองของการสร้างสวรรค์และแบบจำลองของอดีตอยู่ในอาบู ไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้ เวลานี้เรารู้สิ่งนี้ แต่คุณไม่รู้สิ่งนี้และเหตุนี้เองเราจึงอธิบายสิ่งนี้ให้แก่คุณ ก่อนอื่นใดถามพวกเขา คุณต้องการความสงบในโลกประเภทใด คุณเคยเห็นสิ่งนั้นไหม? มีความสงบในโลกในอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ มีเพียงศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปศาสนาเดียว มีอาณาจักรของราชวงศ์ของพวกเขา มาแล้วเราจะแสดงแบบจำลองของอาณาจักรของพวกเขาในอาบูให้แก่คุณ นี่คือนิเวศน์ที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งไม่ถูกเรียกว่าโลกใหม่ แบบจำลองของโลกใหม่อยู่ที่ไหน โลกใหม่กำลังถูกก่อตั้งขึ้นในเวลานี้ ลูกรู้สิ่งนี้และเหตุนี้เองลูกจึงบอกพวกเขา ไม่ใช่ทุกคนจะรู้สิ่งนี้และพวกเขาก็ไม่สามารถบอกผู้อื่น สำหรับพวกเขาที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งนี้ได้ เป็นบางสิ่งที่ยากอย่างมาก อาณาจักรของสวรรค์นั้นอยู่เบื้องบนนั้น และอดีตผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นอาดัมกำลังนั่งอยู่ข้างล่างด้วยเช่นกัน ท่านคือปู่ของปู่ของปู่ เมื่อลูกบอกคำยกย่องนี้แก่พวกเขา พวกเขาจะมีความสุข สิ่งนี้ถูกต้องแม่นยำมาก บอกพวกเขาว่า: คุณยกย่องศรีกฤษณะ, แต่คุณนั้นไม่รู้อะไรเลย กฤษณะเป็นจักรพรรดิของดินแดนสุชาวดี, เป็นนายของโลก หากคุณต้องการจะเห็นแบบจำลองของสิ่งนั้นและแล้วมาที่อาบูแล้วเราจะแสดงให้คุณได้เห็นแบบจำลองของดินแดนสุชาวดี แสดงแบบจำลองถึงวิธีที่ลูกศึกษาราชโยคะในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดด้วยเช่นกันที่ทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก แสดงทปาเซียของยุคบรรจบพบกันด้วยเช่นกัน แสดงอนุสรณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ มีรูปภาพของชีพบบาผู้ก่อตั้งอาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ด้วยเช่นกันและมีวัดของอัมบ้าด้วย อัมบ้าไม่ได้มี 10 หรือ 20 แชน เธอนั้นมีเพียง 2 แชนเท่านั้น มาแล้วเราจะแสดงให้คุณได้เห็น แสดงให้เห็นดินแดนสุชาวดีในอาบูด้วยเช่นกัน พ่อมาในอาบูและสร้างสวรรค์ในโลกและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ อาบูเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นเพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ผู้คนของทุกศาสนา มาและเราจะแสดงอนุสรณ์ของท่านในอาบูให้แก่คุณ. ลูกสามารถยกย่องอาบูได้อย่างมาก เราจะแสดงอนุสรณ์ทั้งหมดแก่คุณ ชาวคริสต์เพียงคนเดียวก็ต้องการที่จะรู้ว่าใครสอนราชาโยคะของบารัตโบราณและบารัตคืออะไร บอกพวกเขาว่า: มาที่อาบูและเราจะแสดงให้คุณเห็นสิ่งนั้น แบบจำลองของดินแดนสุชาวดีนั้นถูกสร้างขึ้นมาอย่างถูกต้องแม่นยำบนเพดานด้วยเช่นกัน ลูกไม่สามารถที่จะสร้างบางสิ่งเช่นนั้น ดังนั้นลูกต้องแสดงสิ่งนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนมาก นักท่องเที่ยวก็เร่ร่อนไปทั่วด้วยเช่นกัน พวกเขาควรมาและทำความเข้าใจด้วย หากชื่อของอาบูของลูกนั้นกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังผู้คนมากมายก็จะมา อาบูจะกลายเป็นที่รู้จักกันดีอย่างมาก เมื่อมีใครถามลูกว่าจะสามารถมีความสงบในโลกได้อย่างไรหรือเชิญลูกเข้าร่วมการประชุมฯลฯ ลูกก็ควรจะถามพวกเขาว่า: คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อใดที่มีความสงบในโลก? มาและเราจะอธิบายให้คุณฟังว่ามีความสงบในโลกได้อย่างไร เราจะแสดงให้เห็นแบบจำลอง ฯลฯ ให้กับคุณด้วยเช่นกัน แบบจำลองเช่นนั้นไม่ได้มีอยู่ที่อื่น อาบูเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมด พ่อมาที่นี่และสร้างความสงบในโลกและให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ทุกคน ไม่มีใครอื่นรู้สิ่งเหล่านี้ ในบรรดาพวกเขาเช่นกันก็ตามลำดับกันไป แม้ว่าจะมีมหาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ดูแลพิพิศภณท์ ฯลฯ บาบาก็ได้อ่านเกี่ยวกับที่พวกเขาอธิบายแก่ผู้อื่นอย่างชัดเจนหรือไม่ บาบาก็เข้าใจทุกสิ่ง ท่านรู้เกี่ยวกับทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน, ใครกำลังทำความเพียรพยายามอะไรและแต่ละคนจะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพใด หากใครบางคนจะตายในเวลานี้ พวกเขาจะไม่สามารถประกาศสิทธิ์ในสถานภาพได้เลย พวกเขาไม่สามารถเข้าใจว่าต้องใช้ความเพียรพยายามสำหรับการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง พ่ออธิบายสิ่งใหม่ๆให้แก่ลูกทุกวัน: อธิบายกับพวกเขาด้วยวิธีนี้และนำพวกเขามาที่นี่ อนุสรณ์ที่นั่นคงอยู่อย่างถาวร พ่อพูดว่า พ่ออยู่ที่นั่น อดีตอยู่ที่นั่นและดินแดนสุชาวดีก็อยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน และแล้วก็จะมีการยกย่องอาบูอย่างมาก ลูกไม่สามารถบอกได้ว่าอาบูจะกลายเป็นอะไร! ตัวอย่างเช่น เพื่อที่จะทำให้ครูเกษียณกลับมาดีอีกครั้ง พวกเขาจะเฝ้าแต่ใช้เงินหลายล้านรูปีต่อไป ผู้คนมากมายก็รวมตัวกันที่นั่น มีกลิ่นเหม็นอย่างมากและมีขยะอย่างมากมายอย่าได้ถามเลย! มีฝูงชนมากมายที่นั่น มีข่าวว่ารถบัสที่บรรทุกผู้เลื่อมใสศรัทธานั้นได้จมลงในแม่น้ำ ทั้งหมดนี้คือความทุกข์ จะมีความตายก่อนเวลาอันควรอยู่เรื่อยๆ ไม่มีสิ่งใดเช่นนั้นที่นั่น ลูกสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ผู้ที่พูดกับพวกเขาต้องรู้คิดอย่างมาก พ่อกำลังสับสนใจลูกด้วยความรู้และทำให้ความรู้ที่นั่นอยู่ในสติปัญญาของลูก โลกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ พวกเขาคิดว่า พวกเขา กำลังไปท่องทั่วโลกใหม่ พ่อพูดว่า โลกเก่านี้กำลังจะจบสิ้นลงแล้วในเวลานี้ พวกเขาพูดว่ายังคงมีอีก 40000 ปีที่เหลืออยู่ ลูกบอกพวกเขาว่าทั้งวงจรคือ 5000 ปี ความตายของโลกเก่าเพียงแต่อยู่เบื้องหน้า สิ่งนี้ถูกเรียกว่าความมืดสนิท ผู้คนกำลังนอนหลับไหลในการหลับไหลของกุ่มกัณท์ กุ่มกัณท์นอนหลับครั้งแรกและยังคงตื่นครั้งแรก ลูกเป็นกุ่มกัณท์ การละเล่นนี้มหัศจรรย์มาก ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ บางคนมาเพราะความรู้สึกรักของพวกเขา พวกเขาได้ยินว่าคนอื่นกำลังไปที่ไหนสักแห่งและดังนั้นพวกเขาก็ขอตามไปด้วยเช่นกัน พวกเขาได้รับการบอกว่า เรากำลังจะไปหาชีพบบาผู้ที่กำลังก่อตั้งสวรรค์ ด้วยการจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นลูกจะได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดก็เท่านั้นเอง! ดังนั้นพวกเขาก็พูดเช่นกันว่า ชีพบบา เราเป็นลูกของท่านและ

ดังนั้นเราจะประกาศสิทธิในมรดกจากท่านอย่างแน่นอน และแล้วเรือของพวกเขาก็ข้ามฟากไป ดูว่าพวกเขาได้รับผลตอบแทนต่อศรัทธาของพวกเขาแค่ไหน ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธามีความสุขชั่วคราว ที่นี้ลูกๆ รู้ว่าลูกได้รับมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด นั่นเป็นความสุขชั่วคราวซึ่งเป็นผลตอบแทนของศรัทธาของพวกเขา ที่นี้ลูกได้รับผลตอบแทนของศรัทธาของลูกเป็นเวลา 21 ชาติเกิด อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรเลยในนิมิต ฯลฯ บางคนพูดว่าพวกเขาควรมีนิมิตและดังนั้นบาก็เข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจสิ่งใดเลย หากลูกต้องการที่จะมีนิมิต, จงไปและทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างจริงจัง ลูกไม่ได้รับสิ่งใดจากสิ่งนั้น บางทีลูกอาจจะได้ชาติเกิดที่ดีในชาติเกิดถัดไปของลูก ผู้เลื่อมใสศรัทธาที่ดีก็จะได้รับชาติเกิดที่ดี นี่คือบางสิ่งที่พิเศษที่สุด โลกกำลังเปลี่ยนแปลง พ่อคือผู้เดียวที่เปลี่ยนแปลงโลก อนุสรณ์อยู่ที่นี้ วัดก็เก่ามาก หากมีบางสิ่งแตกหัก, สิ่งนั้นจะถูกซ่อมแซม แต่ความงามดั้งเดิมก็ยังคงสูญหายไป สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสูญสลาย ดังนั้นพ่ออธิบายว่า: ลูกๆ เพื่อประโยชน์ของตัวเอง จงพิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย นี่เป็นเรื่องของการศึกษา อย่างไรก็ตามแบบจำลองของมฐัน, คุณท์ กาลี ฯลฯ ที่พวกเขาสร้างขึ้นในมฐันนั้นไม่มีอะไรเลยอย่างแท้จริง ไม่มีเกมใดๆของโก๊บบและโก๊บบี้ ลูกต้องทำความเพียรพยายามอย่างมากที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ นั่งและอธิบายแต่ละประเด็นอย่างดีมาก ในการประชุมลูกต้องการใครบางคนที่มีโยคะเช่นกัน หากดาบนั้นไม่มีพลัง, ลูกศรก็จะไม่ยิงตรงเป้า พ่อพูดว่า จะยังคงต้องใช้เวลา ในเวลานี้หากพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน, ก็จะมีฝูงชนมากมายที่นี้ อย่างไรก็ตามไม่ใช่เวลาสำหรับสิ่งนั้นในตอนี้ พวกเขาควรเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งว่าพ่อสอนราชาโยคะและท่านกำลังสอนสิ่งนั้นในเวลานี้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็ได้ใส่ชื่อที่น่าเกลียดในปัจจุบัน นี่คือการผิดพลาดที่ใหญ่มาก เป็นไปด้วยสิ่งนี้ที่เรือของลูกจมลง เวลานี้พ่ออธิบายว่า: การศึกษานี้คือแหล่งแห่งรายได้ของลูก พ่อเองมาเพื่อสอนลูกถึงวิธีที่จะเปลี่ยนจากมนุษย์ให้กลายเป็นเทพ ลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์อย่างแน่นอนและสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งสำหรับสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน ตามลำดับกันไป ศูนย์ทั้งหมดก็ตามลำดับกันไป ทั้งอาณาจักรกำลังมีการก่อตั้งขึ้น สิ่งนี้ไม่เหมือนกับกาไปบ้านป่าของลูก บอกพวกเขาว่ายุคทองถูกเรียกว่าสวรรค์ อย่างไรก็ตามหากลูกต้องการที่จะรู้ว่าอาณาจักรที่นั้นจะดำเนินไปได้อย่างไร หากลูกต้องการที่จะเห็นกลุ่มของเหล่าเทพและแล้วจงมาที่อาบู ไม่มีในสถานที่อื่นที่แสดงให้เห็นอาณาจักรอยู่บนพาดาน แม้ว่าพวกเขามีแบบจำลองของสวรรค์ที่อัจเมอร์ นั่นก็เป็นสิ่งอื่น อดีตอยู่ที่นี้ด้วยเช่นกัน นี่คือนุสรณ์ที่ลูกต้องแม่นยำของผู้ที่ก่อตั้งสวรรค์และสวรรค์ได้มีการก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไร เราไม่สามารถเขียนชื่อ “วัดดีลาลาที่มีชีวิต” ในเวลานี้ได้ เมื่อผู้คนเข้าใจสิ่งนี้ด้วยตนเองพวกเขาก็จะพูดว่า ลูกสามารถเขียนสิ่งนี้ได้ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในเวลานี้ แค่มองดูสิ่งที่พวกเขาทำในเวลานี้ แม้แต่เรื่องเล็กน้อยๆ มีผู้คนมากมายผู้ที่มีความโกรธอย่างมาก พวกเขาไม่จิตสำนึกที่เป็นร่าง ไม่มีใครนอกจากลูกๆที่สามารถมีสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ ลูกต้องทำความเพียรพยายาม อย่าได้คิดว่าลูกจะได้รับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในโชคของลูก ผู้เพียรพยายามจะไม่พูดเช่นนั้น เขาก็จะเฝ้าแต่ทำความเพียรพยายาม และแล้วหากเขาพลาดพลั้งพวกเขาจะพูดว่า สิ่งใดก็ตามที่อยู่ในโชคของนั้น อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง ด้วยความรัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาดา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

### สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเองความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำความเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะกลับมาสำนึกเป็นดวงวิญญาณ อย่าได้คิดว่าลูกจะได้รับสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในโชคของลูก จงกลับมาคิดถึง

2. รับฟังความรู้และกลายเป็นตัวของตัวเอง สร้างสมพลังของการจดจำระลึกถึงและแล้วจึงทำงานรับใช้ บอกทุกคนถึงคำยกย่องของอาบูซึ่งเป็นสถานที่การจารึกแสงบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

**พร:** ขอให้ลูกเป็นโยคีที่แท้จริงและเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงที่ซ่อนแหวอยู่ในการจดจำระลึกถึงและการทำงานรับใช้ ด้วยสำนึกรู้ของคำเดียว “บาบา”  
ลูกๆ พูดคำว่า “บาบา” ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะด้วยปากหรือในจิตใจของลูก เนื่องจากลูกเป็นลูกของพ่อ สิ่งนั้นเป็นโยคะเมื่อลูกจดจำหรือคิดคำว่า “บาบา” และพูดด้วยปากของลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า “บาบาเคยพูดสิ่งนี้, บาบาวุฒอย่างนี้” เป็นงานรับใช้ อย่างไรก็ตาม บางคนพูดคำนี้ “บาบา” จากหัวใจของพวกเขา ในขณะที่บางคนพูดจากสมองของพวกเขาด้วยความรู้ ผู้ที่พูดสิ่งนี้จากหัวใจของพวกเขาจะได้รับการบรรลุผลใน

ทันทีในหัวใจของพวกเขาในรูปของความสุขและพลัง ผู้ที่เพียงแค่อำนาจของพวกเขาจะได้รับความสุขใน  
ช่วงเวลาที่พูดนั้น แต่สิ่งนั้นก็ไม่ได้คงอยู่ตลอดเวลา  
คติพจน์: แผลงเม่าที่แท้จริงคือผู้ที่อุทิศตนเองแก่พระเจ้าผู้เป็นเปลวไฟ

\*\*\* โอม ชานติ \*\*\*